

**ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV**



**BẢN TIN NỘI BỘ  
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ  
THÁNG 9 NĂM 2023**

**I - TIN TỨC THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC**

**1. ĐIỂM TIN THẾ GIỚI**

**\* Đức đối mặt với nguy cơ tăng trưởng bằng không**

Ngân hàng trung ương Đức cảnh báo, nền kinh tế nước này sẽ tiếp tục đình trệ trong quý III/2023 sau đà giảm vào hai quý trước đó và dự kiến nền kinh tế hàng đầu châu Âu sẽ không tăng trưởng trong thời gian tới.

<https://quochoitv.vn/amp/duc-doi-mat-voi-nguy-co-tang-truong-bang-0-187327.htm>

**\* Nga đề xuất cơ chế thanh toán chung trong Liên minh Kinh tế Á - Âu**

Vừa qua, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo nước này đề xuất phát triển một cơ chế thanh toán chung của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) dựa trên đồng nội tệ của các nước thành viên, qua đó góp phần tăng cường an ninh cho việc thanh toán và sự ổn định của nền kinh tế các nước.

<https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-de-xuat-co-che-thanh-toan-chung-trong-lien-minh-kinh-te-a-au-20230825063457767.htm>

**\* Pháp chấp thuận sử dụng thêm than trong mùa đông này**

Bloomberg đưa tin, Pháp đã gia hạn cho phép các công ty sản xuất điện **đốt than** bổ sung trong những tháng tới nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu điện trong mùa đông này.

<https://vtv.vn/the-gioi/phap-chap-thuan-su-dung-them-than-trong-mua-dong-nay-2023082915292092.htm>

**\* Biến thể Covid-19 đột biến cao được phát hiện ở nhiều nước**

Theo một quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một biến thể Covid-19 đột biến cao có tên BA.2.86 hiện đã được báo cáo ở Thụy Sĩ, Nam Phi, Israel, Đan Mạch, Mỹ và Anh.

<https://laodong.vn/the-gioi/bien-the-covid-19-dot-bien-cao-duoc-phat-hien-o-nhieu-nuoc-1233784.ldo>

## **\* Mỹ - Trung Quốc nhất trí tăng cường liên lạc hướng tới giảm căng thẳng thương mại**

Bộ trưởng Gina Raimondo vừa qua đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào với nỗ lực làm giảm căng thẳng thương mại sau khi Washington hạn chế việc xuất khẩu chip, công nghệ và thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

<https://vov.vn/the-gioi/my-trung-quoc-nhat-tri-tang-cuong-lien-lac-huong-toi-giam-cang-thang-thuong-mai-post1042319.vov>

## **2. TIN TỨC THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC**

### **\* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chịu bất cứ sức ép nào**

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 24 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo những tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. [Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](#), Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Từ đầu năm 2023 đến nay, [Bộ Chính trị](#), [Ban Bí thư](#), Ban Chỉ đạo đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhất là, việc xuất bản, quán triệt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống [tham nhũng](#), tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm; ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,...; quy định về phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 3 Hội nghị toàn quốc về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành trên 100 văn bản để tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (tăng hai lần so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng). Điểm mới trong nhiệm kỳ này là thực hiện chủ trương của TW, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Trên cơ sở đó, khuyến khích cán bộ từ chức, xin thôi chức vụ, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế và uy tín giảm sút.

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải luôn luôn tổng kết, rút kinh nghiệm, tinh thần là làm kịp thời, quyết liệt, nhịp nhàng hơn nữa; kiên quyết, kiên trì, không nể nang, không chịu bất cứ sức ép nào. Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo và các Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng tâm là sớm hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng, tiêu cực.

#### **\* Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4**

Vừa qua, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đây là hội nghị cho ý kiến vào số lượng luật nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Hội nghị xem xét cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 cuối năm nay.

Cụ thể gồm: các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các dự án luật này đều rất quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân, có nhiều nội dung mới, phạm vi ảnh hưởng rộng, cũng như còn một số vấn đề còn ý kiến khác nhau. Vì vậy, các đại biểu cần tiếp tục cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng. Trong đó, các đại biểu Quốc hội tập trung rà soát để làm rõ các dự án luật đã thể chế hoá đầy đủ, đúng đắn chủ trương của Đảng hay chưa; đã bám sát các nhóm chính sách lớn, các định hướng, nguyên tắc yêu cầu khi xây dựng các dự án luật chưa; những đề xuất mới đã có đánh giá tác động một cách đầy đủ chưa... Cạnh đó là xem xét tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là những dự án luật liên quan chặt chẽ với nhau.

#### **\* Việt Nam-Singapore nghiên cứu nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện**

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Singapore đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/8/2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm

thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lý Hiển Long đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thương; dự lễ đón chính thức và hội đàm, chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa hai nước, tiệc chiêu đãi chính thức cùng với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hai nhà lãnh đạo hai nước nhất trí xem xét khả năng nghiên cứu [nâng cấp quan hệ song phương](#) lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Hai bên hoan nghênh thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế Bộ trưởng về Kết nối hai nền kinh tế; tiếp tục mở rộng hiệu quả các khu VSIP - biểu tượng hợp tác kinh tế thành công của hai nước; tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo và đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. Bên cạnh tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới gồm đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, hai nước Việt Nam-Singapore đã ký kết 7 văn kiện hợp tác.

### **\* Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 9/2023**

#### **Thay đổi cách đánh giá công chức, viên chức**

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành [Nghị định 48/2023/NĐ-CP](#) sửa đổi [Nghị định 90/2020/NĐ-CP](#) về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Theo đó, có nhiều quy định mới về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/9/2023 như: hướng dẫn mới về đánh giá cán bộ, công chức bị kỷ luật Đảng; sửa đổi tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; sửa đổi quy định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức điện tử.

Để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thống nhất giữa pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thì việc ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 90 là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

#### **Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công**

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của

Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2.055.000 đồng, so với mức cũ là 1.624.000 đồng. Như vậy, mức chuẩn trợ cấp người có công mới đã tăng lên hơn 26%. Nghị định nêu rõ mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2023. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định Nghị định số 55/2023/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023.

### **Những nhu cầu vốn không được vay ngân hàng từ ngày 01/9/2023**

Đây là nội dung tại [Thông tư 06/2023/TT-NHNN](#) và [Thông tư 10/2023/TT-NHNN](#) sửa đổi [Thông tư 39/2016/TT-NHNN](#).

Theo đó, từ ngày 01/9/2023, những nhu cầu vốn không được vay ngân hàng bao gồm: các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của [Luật Đầu tư](#); thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm; mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của [Luật Đầu tư](#); trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật...

## **II - ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG**

### **\* Hội nghị Ban Chấp hành và cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV**

*Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành và Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.*

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và nhận thức rõ trách nhiệm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tổ chức và các ban, đơn vị

tham mưu xây dựng Kế hoạch số 99-KH/ĐUK, ngày 08/8/2023 về việc triển khai quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí đề nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị quy hoạch Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày báo cáo về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch; phổ biến tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cũng như danh sách nhân sự được giới thiệu quy hoạch để Hội nghị cùng thảo luận, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, các đồng chí cán bộ chủ chốt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả kiểm phiếu qua các bước của các hội nghị sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện bước quy trình tiếp theo và báo cáo Trung ương theo quy định.

#### **\* Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023**

**Từ ngày 21-29/8/2023, tại Thanh Hoá, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 bằng hình thức trực tiếp. Đảng ủy TKV đã tham gia hội nghị tập huấn nghiêm túc và đúng thành phần theo yêu cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.**

Để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cán bộ của các đơn vị vừa được tiếp nhận về và cán bộ mới được bổ sung làm chuyên trách công tác đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 theo hướng tăng cường thời lượng và nội dung tập huấn, nhằm tạo điều kiện để cán bộ được cập nhật các nội dung nghiệp vụ đầy đủ, có hệ thống; có nhiều thời gian để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần huấn nghiệp vụ của Đảng ủy Khối.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023 được tổ chức trong 07 ngày với 19 chuyên đề, nhóm chuyên đề về công tác tuyên giáo; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát; công tác văn phòng cấp ủy và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được 16 đồng chí báo cáo viên các ban, bộ, ngành Trung ương và của Đảng ủy Khối, là những đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, chuyên viên cao cấp với kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, phong phú, truyền đạt nội dung các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối và trao đổi, giải đáp những vấn đề thực tiễn phát sinh ở cơ sở để thống nhất trong triển khai thực

hiện. Nội dung chương trình tập huấn được Thường trực Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo xây dựng theo hướng bảo đảm thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn; tập trung bồi dưỡng có hệ thống về kiến thức các mặt công tác đảng; triển khai các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; trao đổi xử lý tình huống, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Thông qua nội dung các chuyên đề tập huấn và trao đổi, giải đáp các câu hỏi tình huống, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn ở cơ sở đã giúp cho cán bộ, chuyên viên làm công tác đảng của các đảng ủy trực thuộc hiểu rõ hơn các nội dung quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện; từ đó vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm được truyền đạt phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao trong thời gian tới.

### **\* Hội nghị lần thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025**

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị xem xét, kết luận một số nội dung như: kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và 02 đảng viên của Đảng bộ Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 (HUD4), trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của UBKT Đảng ủy Khối về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản. Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên UBKT tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo văn bản và gửi về Cơ quan UBKT trước ngày 25/8/2023; giao Thường trực UBKT Đảng ủy Khối chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện ký ban hành.

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu UBKT các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT.

## **III - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG**

### **\* Quán triệt, phổ biến một số văn bản của Trung ương**

**Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045**

Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xin đính gửi toàn văn nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW để các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức

đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

*(Chi tiết Nghị quyết số 39-NQ/TW đính kèm)*

**\* Đảng ủy TKV tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương**

*Ngày 19/08, tại Quảng Ninh, Đảng ủy TKV tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.*

Hội nghị triển khai theo Kế hoạch số 1276-KH/ĐU, ngày 11/8/2023 của Đảng ủy TKV về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; Trưởng Ban/Phó Ban phụ trách, Phó Ban và cán bộ, chuyên viên các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn; đại diện Thường trực Công đoàn TKV, Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đại diện Thường trực, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên của các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt sẽ giúp các cấp ủy đảng, lãnh đạo tổ chức đoàn thể các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn nắm vững quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong xây dựng, thực hiện văn hóa doanh nghiệp được đề ra trong Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối; từ đó cụ thể hóa triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu theo Kế hoạch số 1276-KH/ĐU, ngày 11/8/2023 của Đảng ủy TKV và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị.

**\* Một số kết quả công tác xây dựng Đảng nổi bật trong tháng 8 năm 2023**

**(1) Công tác chính trị, tư tưởng**

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị tháng 7, nhiệm vụ tháng 8/2023; tuyên truyền các ngày lễ lớn: kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)...



- Ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “*tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương*” và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt vào ngày 19/8/2023.

- Ban hành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng Quốc gia; các công văn về việc triển khai thực hiện: Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; công văn về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí “*Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc*” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

- Chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TKV trong tháng 8/2023.

## **(2) Công tác tổ chức, cán bộ**

- Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ TKV.

- rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế Quy chế số 431-QC/ĐU, ngày 29/4/2022. Tiếp tục kiện toàn cán bộ chuyên viên các ban chuyên trách giúp việc Đảng ủy TKV.

- Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TKV ngày 11/8/2023 và thực hiện báo cáo Đảng ủy Khối kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Báo cáo Đảng ủy Khối về việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TKV so với Đề án nhân sự đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với quy mô và số lượng đảng viên sau khi tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên.

- Thẩm định hồ sơ, kiện toàn bổ sung cấp ủy và cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc (*diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý*). Đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

- Kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào đảng; công nhận đảng viên chính thức 01 đồng chí; Chuyển sinh hoạt đảng cho 43 đảng viên.

### **(3) Công tác kiểm tra, giám sát**

- Đảng ủy TKV tiếp tục lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ và quy định của đảng, thực hiện hoàn thành cuộc giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Chế biến Than Quảng Ninh về thực hiện công tác thuê ngoài; công tác quản lý cán bộ.

- Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đối với: (1) Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; (2) Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản.

- Ban hành Quyết định số 778-QĐ/ĐU ngày 04/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV về mẫu 05 quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật cho các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo quy trình của Trung ương.

- Tiếp tục thực hiện báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra số 34-QĐ/KTĐUK của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

- Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của Tập đoàn, theo đó thay đổi nhân sự Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TKV.

### **(4) Công tác dân vận**

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TKV.

- Báo cáo tổng hợp kinh phí ủng hộ huyện đảo Trường Sa giai đoạn 2012-2023 (Theo Công văn số 172-CV/BDVĐUK, ngày 18/7/2023 của Đảng ủy Khối).

- Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể phát huy dân chủ, làm tốt công tác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết những vướng mắc trong quan hệ lao động tại nơi làm việc; giám sát, phối hợp chỉ đạo các đơn vị xây dựng, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

**\* Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác xây dựng Đảng trong tháng 9/2023**

#### **(1) Công tác chính trị, tư tưởng**

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2023; các giải pháp tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội của TKV và các đơn vị; tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Ngành khoáng sản 15/9 (1958-2023)...

- Xây dựng: kế hoạch/chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “*tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương*”; báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tổ chức tập huấn về công tác lãnh chỉ đạo, kỹ năng nghiệp vụ triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn, các cộng tác viên dư luận xã hội, hệ thống biên tập viên trang fanpage “Người thợ” của Đảng ủy Tập đoàn.

### **(2) Công tác tổ chức, cán bộ**

- Xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV giai đoạn 2021-2025 (sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án).

- Triển khai kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TKV sau khi Đề án điều chỉnh nhân sự được Đảng ủy Khối phê duyệt.

- Điều chỉnh phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020-2025.

- Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của cấp ủy phù hợp với các văn bản/quy định của Đảng và Nhà nước hiện hành, phù hợp với mô hình các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TKV sau khi thành lập.

- Thẩm định hồ sơ, kiện toàn bổ sung cấp ủy và cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc (*diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý*).

### **(3) Công tác kiểm tra, giám sát**

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

- Thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản.

- Tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu và làm việc với Đoàn kiểm tra số 34-QĐ/KTĐUK của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn triển khai các cuộc giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xây lắp mỏ và Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ mỏ theo kế hoạch đề ra.

#### **(4) Công tác dân vận**

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác dân vận.

- Lãnh chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của TKV. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TKV năm 2023.

- Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp 29/9 (2017-2023), hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023).

### **IV - HOẠT ĐỘNG NỘI BẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ**

#### **\* Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam**

(1) Tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng thi đua thực hiện công tác AT-VSLĐ - tháng 7 năm 2023.

(2) Tiếp đón đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp thăm Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và làm việc tại Công ty Tuyển than Hòn Gai.

(3) Tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh giỏi cấp Tập đoàn năm học 2022-2023 cho 1.807 cháu với số tiền 1.567 triệu đồng, trong đó có 641 cháu học sinh đạt thành tích cao và 446 cháu là học sinh nghèo học giỏi, vượt khó.

(4) Nghiệm thu và trao hỗ trợ kinh phí “Mái ấm Công đoàn” cho 09 gia đình thuộc 6 đơn vị với số tiền 600 triệu đồng. Kịp thời thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ đoàn viên công đoàn, công tác kiểm tra giám sát và giải quyết đơn thư.

(5) Xây dựng Kế hoạch giám sát thực hiện các nội dung Thỏa ước lao động tập thể; giám sát chế độ chính sách cho nữ công nhân lao động. Kiểm tra việc tổ chức ăn ca, nơi ở của công nhân lao động.

(6) Đánh giá chương trình 1 triệu sáng kiến và trao danh hiệu thợ mỏ sáng tạo; tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho 67 học viên.

#### **\* Đoàn Thanh niên TKV**

(1) Trong tháng 8/2023, toàn Đoàn đảm nhận 43 công trình thanh niên các cấp, trong đó phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Thành đoàn Hạ Long tổ chức gắn biển 03 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

(2) Tăng cường hoạt động của tổ thanh niên xung kích tham gia phòng, chống mưa bão; duy trì hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ đối với công tác bảo vệ môi trường tại nơi làm việc theo kế hoạch.

(3) Tổ chức ra quân cao điểm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 200 người già và trẻ em, tặng 20 chiếc xe đạp, 60 chiếc cặp sách cho trẻ em nghèo học giỏi tại xã Thanh Lâm, Ba Chẽ; xã Đồng Sơn, xã Kỳ Thường - Hạ Long Quảng Ninh.

(4) Đoàn Thanh niên TKV phối hợp với Thành đoàn Lào Cai tham gia ứng phó, hỗ trợ Công ty CP Đồng Tả Phời khắc sự cố tràn hồ thải đuôi quặng nhà máy tuyển quặng đồng Tả Phời; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại khu vực Cẩm Phả.

(5) Tiếp tục triển khai đồng bộ dữ liệu từ Phần mềm Quản lý nghiệp vụ với App Thanh niên Việt Nam theo chỉ đạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

(6) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Quảng Ninh tổ chức Hội thi sân khấu hóa với chủ đề “*Bác Hồ với Thọ mỏ và Nhân dân Quảng Ninh*”.

(7) Làm việc với 10 cơ sở Đoàn mới tiếp nhận để nắm bắt thực trạng và định hướng nội dung hoạt động trong thời gian tới.

(8) Toàn Đoàn giới thiệu với Đảng xem xét kết nạp cho 65 đoàn viên ưu tú vào dịp 02/9, chuyển đảng chính thức cho 08 đồng chí.

## **V - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN**

### **\* Tập đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 8 tháng đầu năm 2023**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 8 năm 2023: than nguyên khai sản xuất 3,2 triệu tấn, than tiêu thụ 4,2 triệu tấn, đất béc 23,7 triệu m<sup>3</sup>, đào lò 23.700 m. Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 121 ngàn tấn, tiêu thụ 151,9 nghìn tấn; tinh quặng đồng sản xuất 8,06 ngàn tấn; đồng tấm 2,53 ngàn tấn; kẽm thỏi 900 tấn; phôi thép 18,6 ngàn tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện 718 triệu kWh. Sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn; tiêu thụ 8.000 tấn. Sản xuất 12 ngàn tấn, tiêu thụ 8,3 ngàn tấn Amon Nitrat. Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 14,06 ngàn tỷ đồng.

Kết quả 8 tháng đầu năm 2023: doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 113,4 ngàn tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm. Than nguyên khai sản xuất 25,97 triệu tấn, đạt 66% kế hoạch năm; than tiêu thụ 32,92 triệu tấn, đạt 70,8% kế hoạch năm; đất béc 84,41 triệu m<sup>3</sup>, đạt 53% kế hoạch năm; đào lò 175,61 ngàn mét, đạt 63% kế hoạch năm. Sản xuất Alumin quy đổi 982,86 ngàn tấn, đạt 75,6% kế hoạch năm; tiêu thụ Alumin 962,28 ngàn tấn, đạt 74% kế hoạch năm. Tinh quặng đồng sản xuất 70,15 ngàn tấn, đạt 69% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 20,78 ngàn tấn, bằng 69% kế hoạch năm; kẽm thỏi sản xuất 7,72 ngàn tấn, đạt 81% kế hoạch năm... Sản xuất điện 6,2 tỷ kWh, đạt 65% kế hoạch năm. Hoá chất, VLNCN sản xuất 47 ngàn tấn,

đạt 62% kế hoạch năm; cung ứng thuốc nổ 70,01 ngàn tấn, bằng 61% kế hoạch năm. Sản xuất Nitrat Amon 122 ngàn tấn, đạt 65% kế hoạch năm, tiêu thụ Amon Nitrat 112 ngàn tấn, đạt 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt khoảng 21,6 ngàn tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch năm...

**Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch tháng 9/2023:** than nguyên khai sản xuất 3,16 triệu tấn, tiêu thụ than 4,2 triệu tấn; bóc đất đá 12,05 triệu m<sup>3</sup>, mét lò đào mới 23.770 mét; sản xuất Alumina 110 ngàn tấn, tinh quặng đồng 5.000 tấn, đồng tấm 2.300 tấn, kẽm thỏi 1.500 tấn; sản xuất điện 670 triệu Kwh; sản xuất thuốc nổ 5.600 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.800 tấn, sản xuất Amon Nitrat 13.000 tấn, tiêu thụ Amon Nitrat 13.000 tấn...

### **\* TKV thúc đẩy phát triển tổng thể tổ hợp Dự án Bauxite - Alumin - Nhôm**

*Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cùng đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNTDN) đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.*

Theo báo cáo của Tập đoàn, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và với sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, TKV đã hoàn thành đầu tư xây dựng Tổ hợp dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin Nhân Cơ và bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành thương mại từ ngày 1/7/2017. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, dự án khai thác bauxite, sản xuất alumin Nhân Cơ đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Đắk Nông như: tạo việc làm trực tiếp cho hơn 1.100 lao động (chủ yếu là người dân địa phương) với thu nhập bình quân từ năm 2020 đến nay khoảng trên 15 triệu đồng/người/tháng; tăng đóng góp ngân sách cho địa phương.

Kết quả thực hiện thí điểm hai Tổ hợp alumin Nhân Cơ, Đắk Nông và Tân Rai, Lâm Đồng đã được Bộ Công Thương tổng kết, được Chính phủ, Quốc hội, Bộ Chính trị đánh giá cao và chỉ đạo tiếp tục mở rộng hai dự án, phát triển ngành công nghiệp bauxite - alumin - nhôm trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn khẳng định, những năm qua, TKV đã xây dựng định hướng đầu tư phát triển lĩnh vực bauxite - alumin - nhôm của Tập đoàn gắn với Chiến lược phát triển khoáng sản và Chiến lược phát triển TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Đắk Nông tiếp tục tạo điều kiện để TKV thăm dò, đánh giá toàn bộ trữ lượng khoáng sản trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Tập đoàn sẽ sớm triển khai các dự án theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đánh giá cao những đóng góp, vai trò và trách nhiệm của TKV tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để TKV đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh

doanh, mở rộng quy mô khai thác quặng bauxite, sản xuất alumin, góp phần sớm hoàn thành và tiến tới phát triển đồng bộ, bền vững ngành công nghiệp bauxite - alumin - nhôm. Để đẩy mạnh ngành công nghiệp nhôm - luyện kim, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để có những kiến nghị với Trung ương về cơ chế, chính sách phù hợp. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông mong muốn Ủy ban QLVNNTDN và TKV tiếp tục tạo điều kiện giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn thông qua các diễn đàn, hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNNTDN đánh giá: Đắk Nông sở hữu những tiềm năng lớn, hoàn toàn có thể trở thành một tỉnh công nghiệp mạnh trong tương lai. Ủy ban QLVNNTDN sẽ cùng TKV và tỉnh Đắk Nông nghiên cứu quy hoạch tổng thể về khoáng sản trên địa bàn tỉnh để có chiến lược đầu tư và các giải pháp khai thác mang lại hiệu quả tối ưu hơn. Sau khi các bên phối hợp, thống nhất, Ủy ban QLVNNTDN sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tổng thể chiến lược đầu tư tại tỉnh Đắk Nông.

Nhân dịp này, Ủy ban QLVNNTDN và TKV đã trao tặng cho Quỹ an sinh xã hội của tỉnh Đắk Nông số tiền 2 tỷ đồng.

Cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban QLVNNTDN đã tới thăm, kiểm tra công tác sản xuất và trao quà động viên người lao động tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

### **\* Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV**

*Ngày 18/8, đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNNTDN) và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã làm việc tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNNTDN làm Trưởng đoàn.*

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng (LDA) cho biết, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Công ty đã luôn chú trọng áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, các chỉ tiêu về sản lượng, chất lượng sản phẩm, tiêu hao vật tư chủ yếu (xút, than, điện) đều tiết kiệm và tốt hơn rất nhiều so với thiết kế. Đến nay, công suất của nhà máy đã đạt 735.000 tấn alumin, đạt 113% công suất thiết kế.

Song song với việc nâng cao sản lượng trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã luôn duy trì công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất, an toàn lao động, an toàn môi trường ở mức độ tin cậy và bền vững, được các cơ quan giám sát, quản lý từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng dân cư tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Công ty đã triển khai mô hình “Nhà máy - Công viên, đưa công viên vào nhà máy, vào khai trường, đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”. Ngoài

ra, Công ty đã đưa vào sử dụng thử nghiệm phần mềm nhật lệnh sản xuất theo chủ trương của Tập đoàn là “Công trường, phân xưởng nói không với sổ sách”.

Tổng giá trị nộp ngân sách địa phương kể từ khi Dự án nhà máy alumin Tân Rai đi vào vận hành thương mại cho đến nay là 4.933 tỷ đồng. Dự án đã góp phần đáng kể trong tăng trưởng GDP, tăng các nguồn thu cho ngân sách Trung ương và tỉnh Lâm Đồng, góp phần tạo đà phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lâm Đồng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình hoạt động sản xuất, TKV và Công ty đã tham gia tích cực trong việc đầu tư phát triển hạ tầng, làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương như: xây dựng các công trình phúc lợi (trường học, trạm y tế, đường giao thông...), đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch Covid-19... thông qua việc ủng hộ kinh phí trên 336 tỷ đồng.

Năm 2023, LDA tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tối ưu hơn nữa trong công tác quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất, quản trị chi phí, trong đó tập trung phát huy hiệu quả chương trình chuyển đổi số... phấn đấu tiếp tục hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nhân dịp chuyển thăm và làm việc tại Công ty, Đoàn công tác của Ủy ban QLVNNTDN đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho CBCNV của Phân xưởng Nung và Phân xưởng Sửa chữa tổng hợp.

### **\* Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 năm 2023**

***Vừa qua, Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ 12 năm 2023 đã được tổ chức khai mạc tại Phân hiệu Đào tạo Hoàn Bò - Trường Cao đẳng TKV.***

Tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 năm 2023 có 524 thí sinh, đại diện cho lực lượng lao động kỹ thuật tay nghề cao của 30 đơn vị thuộc các khối sản xuất Than, Khoáng sản, Điện lực và Cơ khí trong Tập đoàn TKV. Hội thi năm nay có 21 nghề với 6 nhóm nghề sản xuất chính trong Tập đoàn như: Nhóm nghề khai thác mỏ hầm lò; Nhóm nghề khai thác mỏ lộ thiên; Nhóm nghề lái xe ô tô vận tải các loại; Nhóm nghề Cơ khí: tiện, gò, nguội, hàn điện... Các thí sinh sẽ thực hiện 02 phần thi gồm: Thi lý thuyết theo hình thức thi trắc nghiệm trên giấy áp dụng cho tất cả các nghề thi và phần thi thực hành.

Hội thi thợ giỏi là một trong các hoạt động để nâng cao chất lượng và kỹ năng của nguồn lao động trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng. Thông qua hoạt động ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi từ cấp Công ty lên đến cấp Tập đoàn, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích người lao động tự học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề để trở thành những người thợ xuất sắc, thợ cả, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Hội thi thợ giỏi là một hoạt động thiết thực, góp phần



rất quan trọng để nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty và toàn Tập đoàn.

Điểm đổi mới của Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 là lần đầu tiên nội dung thi lý thuyết thực hiện theo hình thức trắc nghiệm cho 100% các nghề tổ chức thi và 100% phần thi thực hành được thực hiện theo bài thi kỹ năng nghề Quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên những người thợ thuộc các lĩnh vực sản xuất điện, alumina, tuyển đồng của TKV tham gia thi đua cùng các đơn vị sản xuất than. Hội thi diễn ra từ ngày 12/8 và kết thúc trước ngày 15/10/2023.

#### **\* TKV hỗ trợ huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai**

*Ngày 27/8/2023, đại diện lãnh đạo Tập đoàn đã trao tặng hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, để xây dựng mới 20 căn nhà giúp khắc phục hậu quả sau sạt lở, lũ quét.*

Trong những ngày đầu tháng 8/2023, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xảy ra mưa lớn cục bộ, làm sạt lở đất, lũ quét, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Để kịp thời hỗ trợ cùng địa phương khắc phục hậu quả và khó khăn sau sạt lở, lũ quét giúp người dân ổn định cuộc sống và những công nhân lao động của TKV có quê hương tại huyện Mù Cang Chải yên tâm công tác; TKV đã thực hiện trao tặng hỗ trợ cho huyện 1,2 tỷ đồng để xây dựng mới 20 căn nhà giúp khắc phục hậu quả sau thiên tai. Hoạt động này cũng góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm của TKV và các đơn vị trong góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Yên Bái là địa phương đã và đang đóng góp rất tích cực về nhân lực cho các mỏ hầm lò của TKV. Trong các năm gần đây, bình quân mỗi năm TKV tuyển dụng được gần 200 lao động, riêng huyện Mù Cang Chải đóng góp bình quân 50-60 lao động/năm.

#### **\* TKV tuyên dương con CNLĐ đạt thành tích cao năm học 2022-2023**

*Tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn TKV phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ TKV tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi là con CNVCLĐ trong Tập đoàn đạt thành tích cao năm học 2022-2023.*

Trong những năm vừa qua, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực bằng cả tinh thần và vật chất với nhiều hình thức phong phú để hỗ trợ, động viên các cháu đạt thành tích trong học tập và vượt khó trong học tập như: dành hàng tỷ đồng hỗ trợ học bổng, thăm hỏi tặng quà, gặp mặt tuyên dương khen thưởng, tổ chức thăm quan du lịch...

Năm học 2022-2023, toàn Tập đoàn có 1.087 học sinh đạt thành tích cao, đủ tiêu chuẩn được Tổng Giám đốc Tập đoàn quyết định khen thưởng. Trong đó, có 641 học sinh đoạt từ giải Ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi năng khiếu,

VHTT do các cấp Bộ, Sở, UBND tỉnh, thành phố quản lý cấp chứng nhận, khen thưởng; 446 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi toàn diện với những hoàn cảnh là con CNLĐ hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than, mồ côi bố/mẹ, bản thân bị tật nguyền, bệnh hiểm nghèo hoặc gia đình chỉ có bố/mẹ là lao động chính nhưng gia đình đông người phải nuôi dưỡng bố/mẹ bị bệnh hiểm nghèo, kinh tế đặc biệt eo hẹp... Cấp tỉnh, thành phố và tương đương có 101 học sinh đạt giải Nhất, 164 giải Nhì và 284 giải Ba; cấp Quốc gia có 23 học sinh đạt giải Nhất, 23 giải Nhì, 35 giải Ba, 08 giải khuyến khích; cấp Quốc tế có 03 học sinh đoạt các Huy chương Vàng, Bạc liên quan đến nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và Sinh học... được Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng, công nhận thành tích.

Tại hội nghị, Tập đoàn đã tuyên dương 310 học sinh, trong đó có 210 học sinh đạt giải Ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng cấp tỉnh, thành phố trở lên và 100 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Tổng số tiền chi khen thưởng con CNVCLĐ trong Tập đoàn đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023 là 1,567 tỷ đồng.

### **\* Sôi nổi Giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2023**

*Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phát triển các môn thể thao phong trào nói chung và bóng chuyền nói riêng, từ ngày 21-24/8/2023, Giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2023 đã diễn ra sôi động và thành công tốt đẹp.*

Giải được tổ chức tại Nhà sinh hoạt công nhân Công ty Than Dương Huy và Nhà thi đấu đa năng TP Cẩm Phả. Giải đã thu hút sự tham gia của 15 đội bóng chuyền nam, nữ thuộc 13 đơn vị đến từ các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn, với tổng số trên 160 vận động viên (VĐV), trong đó có trên 30 VĐV là người dân tộc thiểu số tranh tài ở 3 nội dung thi đấu gồm Nam đội mạnh, Nam phong trào và Nữ phong trào. Sau thời gian 4 ngày thi đấu, giải đã thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức giải đã bế mạc và trao thưởng cho các đội đạt giải và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu.

Kết quả giải toàn đoàn: Nội dung Bóng chuyền nam phong trào: Than Cao Sơn đạt chức vô địch; Than Khe Chàm đạt giải Nhì; Than Hòn Gai và Than Ưông Bí đồng giải Ba. Nội dung Bóng chuyền nữ phong trào: Than Vàng Danh đạt giải Nhất; Than Nam Mẫu đạt giải Nhì; Than Hà Tu đạt giải Ba và Than Mông Dương đạt giải Tư. Nội dung Bóng chuyền nam đội mạnh: Than Vàng Danh đạt giải Nhất, Tổng Công ty Khoáng sản - TKV đạt giải Nhì; Than Dương Huy đạt giải Ba và Than Núi Béo đạt giải Tư.

Giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2023 là một hoạt động thể thao lớn chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023); là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành

lập Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp (29/9/2018-29/9/2023), chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

**\* Bản sắc Văn hóa Than - Khoáng sản Việt Nam tại Hội diễn nghệ thuật Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2023**

*Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (29/9/2018-29/9/2023), ngày 28/8/2023, tại Hội trường Viện Dầu khí - Hà Nội, Chương trình Hội diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban đã diễn ra thành công tốt đẹp.*

Hội diễn có sự tham gia góp mặt của 16 Đoàn nghệ thuật và gần 50 tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Mỗi chương trình, tiết mục tham gia đều mang những sắc thái riêng, thể hiện niềm đam mê văn nghệ của CNVCLĐ từng đơn vị, tạo nên một bức tranh đa sắc màu âm nhạc.

Được Ban tổ chức đánh giá là một trong những đoàn mang đến Hội diễn những tiết mục đặc sắc, giàu sáng tạo, mang tính chuyên nghiệp cao, Đoàn nghệ thuật của TKV - do Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Tuyển than Cửa Ông đại diện - đã xuất sắc đạt giải ở cả ba tiết mục tham gia dự thi, bao gồm: 02 Giải Vàng cho màn hát múa “Tôi là người thợ lò” và đơn ca nữ Thùy Dung cùng tập múa với bài hát “Sóng ngang”, 01 giải Bạc cho tiết mục múa nữ “Vũ khúc biển”. Kết quả trên đã khẳng định niềm đam mê, tiềm năng văn hoá văn nghệ trong cán bộ công nhân, người lao động cũng như phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng phong phú và ngày càng phát triển của TKV.

**\* Công đoàn TKV tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu**

*Vừa qua, Công đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng thi đua thực hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - Tháng 7 năm 2023; đánh giá Chương trình 01 triệu sáng kiến và trao danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” năm 2022; tổng kết công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.*

Các báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình 1 triệu sáng kiến”, phong trào thi đua “Thợ mỏ sáng tạo” và Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2023 nêu rõ: tính đến ngày 25/7/2023 công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV đã cập nhật tổng số 12.358 sáng kiến lên phần mềm của “Chương trình 1 triệu sáng kiến”, đạt 123% kế hoạch.

Về phong trào thi đua “Thợ mỏ sáng tạo”, có 259 đề tài sáng kiến của các cá nhân thuộc 27 đơn vị công đoàn cơ sở tham gia trên các lĩnh vực; 234 đề tài, sáng kiến được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam công nhận, tặng bằng khen và khen thưởng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo”.

Các hoạt động trong Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ đã hướng vào các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Có 21 đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch liên tịch, kế hoạch phối hợp với giám đốc công ty triển khai Tháng thi đua; 34 đơn vị đã tổ chức cho người lao động ký cam kết thi đua; tổ công đoàn ký giao ước thi đua với công đoàn bộ phận thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra...

Tại hội nghị, Công đoàn TKV đã biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu: 41 tập thể có thành tích xuất sắc trong “Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2023”; 56 tập thể và 227 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; 33 tập thể, 53 cá nhân xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; 55 cá nhân xuất sắc tiêu biểu đại diện cho 234 cá nhân đạt danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” năm 2022; tổng số tiền chi khen thưởng là 2,64 tỷ đồng.

#### **\* Hội thi sân khấu hoá “Bác Hồ với Thợ mỏ và Nhân dân Quảng Ninh”**

*Ngày 18/8/2023, Đoàn Thanh niên TKV phối hợp với Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức vòng chung kết Hội thi sân khấu hoá với chủ đề “Bác Hồ với Thợ mỏ và Nhân dân Quảng Ninh” chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ Ngành Than (15/11/1968-15/11/2023).*

Tham dự Vòng chung kết Hội thi có 21 đơn vị với tổng số 201 thí sinh, diễn viên tham gia ở ba nội dung thi gồm: Kể chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với thợ mỏ và nhân dân Quảng Ninh”, “Tiếng hát thanh niên” và “Sử thi, hoạt cảnh”. Các phần thi đều được chuẩn bị rất chu đáo về nội dung, hình thức minh hoạ hấp dẫn. Nhiều câu chuyện xúc động về tình cảm của Bác Hồ đối với Thợ mỏ Quảng Ninh được các thí sinh truyền tải mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Hội thi là một hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ TKV, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ TKV; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động của Tập đoàn tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Đèo Nai; giải Nhì toàn đoàn cho Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Vàng Danh và trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh tham gia ở 03 nội dung thi.

#### **\* Khởi công dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn**

***Công ty Cổ phần than Cao Sơn vừa qua đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn.***

Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn có tổng mức đầu tư 1.829 tỷ đồng; công suất khai thác 4,5 triệu tấn than nguyên khai/năm với trữ lượng than khai thác 51,9 triệu tấn, tương đương 65,7 triệu tấn than nguyên khai.

Dự án đi vào hoạt động sẽ khai thác tối đa tài nguyên than bằng phương pháp lộ thiên, phục vụ nhu cầu tiêu thụ than trong nước và một phần dành cho xuất khẩu; góp phần phát triển kinh tế của địa phương và đóng góp vào GDP chung của đất nước; phát huy cơ sở hạ tầng sẵn có của Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV để khai thác, tận thu nguồn tài nguyên than; duy trì sự hoạt động ổn định của Công ty và giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với việc duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển các dự án mở để tăng sản lượng, ổn định sản xuất lâu dài, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động; trong đó có dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn. Đây là dự án trọng điểm của Tập đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công ty cổ phần than Cao Sơn cũng như TKV nhằm tăng sản lượng than khai thác của Tập đoàn, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và địa phương, đồng thời giải quyết việc làm cho hơn 3.400 người lao động.

**VI - THÔNG TIN NỘI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV THÁNG 8/2023**

1. Cấp ủy các cấp trong Tổng công ty tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 212-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tổ chức sơ kết công tác Quý II, 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý III, 6 tháng cuối năm 2023.

2. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

3. Ban hành 10 văn bản lãnh đạo. Các văn bản đã được quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và cả hệ thống.

4. Tổ chức duy trì tuyên truyền trên trang fanpage của Tập đoàn, Tổng công ty cũng như duy trì bản tin sinh hoạt nội bộ. Hệ thống tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp tập trung tuyên truyền, nắm chắc diễn biến tư tưởng, định hướng công tác công tác tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; Tổ chức 01 hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 06-NQ/ĐU, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Đã có 08 tác phẩm dự thi “Giải búa liềm vàng năm 2023” được đăng trên trang web của Tổng công ty và gửi dự thi cấp TKV (Đảng bộ Cơ quan 01 tác phẩm, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều 05 tác phẩm, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động 02 tác phẩm).

Kết quả: Đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng viên, CNLD và trong cả hệ thống.

**5.** Duy trì nề nếp sinh hoạt các cấp uỷ các cấp, sinh hoạt chi bộ. Đã tổ chức 01 cuộc họp BTV, 01 cuộc họp BCH Đảng bộ Tổng công ty.

**6.** Quyết định chỉ định bổ sung 02 ủy viên BCH cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định cho 02 đồng chí thôi tham gia BCH cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thiện quy trình bổ sung nhân sự BCH Đảng bộ Tổng công ty đối với 02 đồng chí. Hoàn thành công tác lấy phiếu tín đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị Tổng công ty. Xét kết nạp 02 đảng viên đợt 02/9/2023. Tiếp nhận sinh hoạt đến 02 đảng viên. Đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay là 475 đồng chí đang sinh hoạt tại 18 chi bộ của 05 đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay là 472 đồng chí đang sinh hoạt tại 18 chi bộ của 05 đảng bộ cơ sở trực thuộc.

**7.** Quyết định điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty theo điều kiện thực tiễn.

**8.** Các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác đối thoại để chia sẻ thông tin, nâng cao sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. ĐTN vận động ĐVTN tham gia Hội thi sân khấu hóa với chủ đề "Bác Hồ với Thợ mỏ và Nhân dân Quảng Ninh" do Đoàn Than Quảng Ninh và ĐTN TKV tổ chức. Công đoàn, Đoàn TN các cấp đã thực hiện tốt chức năng theo Điều lệ và chương trình đã đặt ra.

**9.** Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Điện sản xuất tháng 8 là 690,98 triệu kWh, lũy kế là 6,145 tỷ kWh bằng 64% KH năm, bằng 102,7% cùng kỳ;

- Đất bóc tháng 8 là 55.000 m<sup>3</sup>, lũy kế 447.940 m<sup>3</sup> bằng 75% KH năm, bằng 93% so với cùng kỳ;

- Than nguyên khai tháng 8 là 10.000 tấn, lũy kế 98.390 tấn bằng 82% KH năm, bằng 107,7% cùng kỳ;

- Than tiêu thụ tháng 8 là 10.000 tấn, lũy kế 82.280 tấn bằng 68% KH năm, bằng 86,3% cùng kỳ;

- Tổng doanh thu tháng 8 là 793,4 tỷ đồng, lũy kế 7.809 tỷ đồng bằng 65% KH năm, bằng 101,5% cùng kỳ;

- Lợi nhuận tháng 8 là (69 tỷ đồng), lũy kế 522 tỷ đồng bằng 98% KH năm, bằng 68% so cùng kỳ;

- Dự kiến tổng giá trị thực hiện đầu tư 8 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty là 52.930 triệu đồng, đạt 36,4% so với kế hoạch TKV giao đầu năm tại văn bản số 225/TKV-ĐT ngày 18/01/2023 (145.551 triệu đồng).

- Dự án Na Dương II: Ngày 02/6/2023 HĐQT Tổng công ty đã phê duyệt điều chỉnh HSMT gói thầu EPC - nhà máy chính tại QĐ số 984/QĐ-ĐLTKV. Ngày 06/6/2023 đã phát hành HSMT, dự kiến mở thầu ngày 22/9/2023. Hiện đã có 4 nhà thầu mua HSMT.

- Đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cũng như thực hiện tốt chế độ, chính sách với người lao động. Dự kiến tiền lương tháng 8/2023 bình quân 14,545 triệu đồng/người. Tổng số lao động toàn Tổng công 1.929 người, số lao động giảm tuyệt đối lũy kế từ đầu năm là 26 người.

**10.** Tiếp tục chỉ đạo khai thác vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các tổ máy, trong đó tập trung vận hành nhà máy thủy điện; bám sát thị trường, chào giá đảm bảo hiệu quả cao nhất để tối đa hóa lợi nhuận. Công tác sửa chữa bảo dưỡng bám sát kế hoạch năm, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

**11.** Tổng công ty và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ hoạt động sản xuất. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, không có sự cố về môi trường, cháy nổ.

## **VII. CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY TRONG THÁNG 8/2023**

1. Công văn số 1031-CV/ĐU, ngày 10/8/2023 về việc thực hiện Chỉ thị số 113-CT/ĐU, ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa bão.

2. Kế hoạch số 1035-KH/ĐU, ngày 15/8/2023 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

3. Công văn số 1036-CV/ĐU, ngày 15/8/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CTTW về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

4. Công văn số 1037-CV/ĐU, ngày 15/8/2023 ngày tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

5. Công văn số 1041-CV/ĐU, ngày 16/8/2023 về việc triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

6. Nghị quyết số 274-NQ/ĐU, ngày 30/8/2023 về lãnh đạo thực hiện việc chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đốt than của Tổng công ty Điện lực - TKV.

7. Quyết định số 275-QĐ/ĐU, ngày 30/8/2023 ban hành quy trình mẫu kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Tổng công ty Điện lực - TKV.

8. Quyết định số 276-QĐ/ĐU, ngày 30/8/2023 điều chỉnh chương trình KTGS năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty.

Nguồn:

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023 của Đảng ủy Tập đoàn TKV.
- Báo cáo Sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2023 của Đảng ủy Tổng công ty.